

ทรงผมรับปริญญา

นำเสนอเมื่อ : 19 ก.ค. 2552

เกร็ดความรู้ เคล็ดลับ เทคนิค วิธีการทำ ทรงผมรับปริญญา ให้เป็นสาว Smart ไม่คุณจะเป็น สาว ผุ่มสั้นหรือผมยาว
วันนี้เรามี เกร็ดความรู้ เคล็ดลับ เทคนิค วิธีการตกแต่ง ทรงผมรับปริญญา ให้เป็นสาวเท่ Smart พร้อม แบบทรงผม
มาฝากคุณสาว ๆ กันด้วย



ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณ sushiboy69

จาก BlogGang.com

 **เทรนด์ทรงผมรับปริญญา... เรียบเก๋**

เรียบ เพื่อให้ดูเรียบร้อย และเข้ากับชุดครุย

เก. ก็ยังวัยกระเตาะกันอยู่นี่ ก็ขอแอบเปรี้ยวนิดนึงนะ

นอกจากเราจะเลือกทรงเพราะเราเห็นว่ามันสวย อาจุจะเห็นจากหัวคนอื่น แต่ต้องอย่าลืมนำรูปหน้า และทรงกะโหลกแต่ละคนไม่เหมือนกัน จะลดจะตึงจะโป่ง กันยังไงให้เข้ากับเราดีละ

>>>ตีโป่ง... สุดฮิตเลย เพราะการตีโป่ง จะช่วยให้รูปหน้าดูยาวขึ้น หรือบางคนจะทำให้ดูเป็นทรงกลมๆ นิดๆ ให้เหมือนเป็นซาลาเปาน้อยๆ ก็ดูน่ารักไปอีกแบบ

>>>ทวย... หัวทวยกลมสวยสำคัญมากในวันรับจริง เพราะ เวลาถ่ายภาพ เราจะหันด้านข้างเป๊ะ ถ้าหัวทวย รูปหัวก็จะดูกลมสวย ซึ่งสำหรับคนที่หัวไม่ค่อยทวย ก็สามารถยัดให้เกิดความpongช่วยได้

>>>รวบผม... อาจรวบสูงประมาณขวัญ ซึ่งจะช่วยให้คอดูยาวระหง และยังไม่ร้อนอีกด้วย แต่ถ้าต้องใส่หมวกก็อดไป อาจจะต้องรวบมวยต่ำแทน

>>>เก็บข้างให้หมด... เป็นกฎของมหาลัยอยู่แล้ว ว่าห้ามปล่อยด้านข้าง ซึ่งหลายคนอยากจะทำมาปิดแกมกลมๆ เหลือเกิน มันใจไปเลยดีกว่า ตีโป่งนิดๆ ก็ไต่ละครับ

... อีกอย่าง เวลาจับใบปริญญาต้องโค้ง ผมจะได้ไม่ร่วงมาปิดหน้าปิดตา

>>>ห้ามเห็นหนังหัว... เป็นระเบียบของบางมหาลัย ต้องดูให้ดีๆ ไม่งั้นอาจต้องไปคุ้มกันที่หลัง ทรงที่เห็นหนังหัวจะเป็นทรงประเภทแบ่งซอผมदानหน้าเยอะๆ แลวมิดเป็นเกลียว

>>>ใส่หมวก... บางมหาลัยที่บัณฑิตต้องใส่หมวก ต้องระวังการเก็บผมด้านหลังให้ดี จะมัดหรือทำเป็นมวยที่สูงเกินไปจะทำให้ใส่หมวกไม่ได้

>>>ผมห้ามทำสี... บางมหาลัยอีกเช่นกัน บัณฑิตที่หัวเหลืองหัวทอง หัวน้ำตาล ก็คิดจะย้อมดำกันเป็นแถว [คิดผิดสุดๆ เพราะการแกมย้อมสีดำให้อ่อนลงเป็นปัญหาโลกแตก มีแต่ทางเลือกที่รุนแรงทั้งนั้น] หรือจะไซสเปรยฉีดสีดำ อันนี้ก็พอช่วยได้บางครั้ง เคยไซตอนเรียน รด. เหมือนกัน แต่ก็ไม่เห็นย่นชะที่เดียว

... ทางเลือกที่อยากแนะนำคือ **สีเคลือบเงา** [ไม่เหมือนกับ Wax นะครับ] ความเข้มข้นประมาณเบอร์ 3 หรือ 4 ซึ่งเป็นความเข้มของสีผมคนไทยทั่วไป สระไป 20-30 แคมพูสีก็หลุดออก ผมก็จะได้กลับมาเป็นสีใกล้เคียงกับสีเดิมเลย ผมไม่เสียด้วยเนอ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม \[คลิก\]](#)



***2 วัน 2 ทรง... หลายนคนจะทำทรงวันซ้อมกับวันรับจริงให้เป็นทรงที่แตกต่างกัน
เวลาถ่ายรูปถ่ายจะได้แยกแยะได้ว่าวันไหนเป็นวันไหน แต่สำคัญที่วันจริงจะต้องดูเรียบร้อย เก็บข้างให้เนียน และหัวทวย
สวนวันซ้อมจะเน้นสบายๆ หรือทำทรงที่เก๋ออกนอกหน้าได้บ้างคับ [ถ้าทำทรงไหนไม่ผ่านเขาก็ไม่รื้อหรือยก แต่ก็รู้ไว้
วันจริงจะได้ไม่ทำทรงนั้น]

อุปกรณ์หลัก



»»Caring ป้องม่วง... สเปรย์ฝุ่น ช่วยให้ผมเกาะตัว อยู่ทรงปานปลาง ปกติจะใช้ในขั้นตอนการเกล้าผม

»»Schwarzkopf ป้องฟ้า... สเปรย์ฝุ่นแข็ง ช่วยให้ผมเกาะตัวแข็ง อยู่ทรงทั้งวัน จะใช้ในขั้นตอนที่ต้องการฟูกผมซอสนั้น หรือฟูกทรงให้แข็ง เพราะเมื่อสเปรย์แห้ง เราจะกลับมาแก้ไขอีกไม่ได้แล้ว

»»Wax แบบน้ำมัน... ใช้ลงตามจุดที่ต้องการความมันเงา อย่างปลายผม หรือช่อผม

»»หวีซี่... เอาไว้ยี้ผมถ้าไม่มีอาจใช้หวีซี่ถี่ๆ แทนก็ได้

»»หวีสาง... เอาไว้สางรอบๆ ก่อนผมยี้ให้เรียบเป็นก้อนกลมสวย

»»ก๊ีบปากเบ็ด... เอาไว้แบ่งผมเป็นส่วนๆ

»»ก๊ีบฝอย... เป็นก๊ีบที่เล็กที่สุด บางที่สุด เอาไว้เก็บรายละเอียดทรงที่ทำเสร็จแล้ว วิธีใช้คือ หักปลายเข้ามาเหมือนตะขอ ดังนั้นเวลาเราทิมก๊ีบเขาซอผม จะมีการเกี่ยวรังเกิดขึ้น เบาทมากแต่ไม่มีทางหลุด

»»ก๊ีบเบา... เอาไว้ติดผมที่ไม่ต้องการความแน่นสูง หรือในกรณีต้องการซ่อนหัวก๊ีบ

»»ก๊ีบปุ่ม... เอาไว้ติดผมที่ต้องการความแน่นสูง หรือเมื่อต้องการเชื่อมต่อก๊ีบให้เป็นแผง อย่างทรงกล้วยหอม

สำหรับเนื้อหา DIY จะมาต่อวงหน้านะคะ หาคณมาช่วยถ่ายรูปก่อนดีกว่า อู๋



»»ทำผมเป็นสาว Smart

... ทรงต่อจากนี้คงทำเองยากหน่อยนะคะ เพราะต้องหัดพอสมควร แต่ก็เอาไว้ดูเป็นแบบแล้วกัน

เพื่อนตายผมยาวตรงสวยและหนามากกก ดังนั้นขอใช้จุดดีของทรงนี้ให้ดูเป็นสาว Smart เลยละกันครับ



»»ทรง 1 : พับเก็บครึ่งหัว [ทรงหากิน]

... ด้านหน้าจะเรียบร้อยธรรมดา แต่ด้านหลังจะดูทุยสวย ดูเป็นทรงที่ทางการนิดนึง





เป็นทรงเดียวที่ถ่ายขึ้นตอนเก็บไว้ เพราะทรงอื่นนี่หมดแรงชะตื้อ



...ไม่ว่าจะทำทรงอะไร แต่การแบ่งผมเริ่มต้นแทบจะเป็นแบบนี้เลยคับ ซ่อนหน้าผาก ซ่อนหัวทอย และซ่อนด้านข้าง

... เริ่มต้นด้วยการยีจุดทอย แล้วใช้กิ๊บหนีบเก็บไว้ก่อน

... ยีผมช่อด้านข้างเล็กน้อย แล้วดึงมาติดกับด้านหลัง



... ยีผมตีโป่งเล็กน้อยแล้วหวีมาด้านหลัง ปิดบังช่อด้านข้างไว้

... ดึงผมหลังหวีมาเล็กน้อย พาดไขว้ไปอีกฝั่ง แล้วติดกิ๊บไว้ ทำทั้งสองด้าน



 ทรงนี้หัวทุยมากก



ทรง 2 : พับเก็บถึงท้ายทอย

... มองไปมองมาคล้ายๆ เปียช่อใหญ่เลยนิ

***Tip... ทำต่อจากทรง 1 เลย แต่จะพาดผมไขว้ไปมา จนถึงท้ายทอย แล้วใช้ยางรัดเก็บผมที่เหลือ จากนั้นแบ่งผมจากหางมามาซอหนึ่งพันปิดหนึ่งยาง





ทรง 3 : พับเก็บเฉพาะด้านบน

... สวयीที่ตีโป่งเป็นชลาเปาก่อนน้อย และการดึงเก็บมด้านข้างสูง ให้นำเรียวยาว

... ทรงนี้วัดเรตดึงจากเพื่อนฝูงมา จะได้แต่มโด่งมาเลยนะเนี่ย เรียบหรูเชียว

***Tip... แบ่งมเหมือนทรง 1 เลย ยีช่อหน้าให้เยอะ ยีช่อท้ายทอยให้น้อย แล้วหวีเรียบ แล้วดึงช่อด้านข้างขึ้นมาติดทับกึ่งกลางหัว แล้วเอาช่อที่ตีโป่งไว้ หวีเรียบมาปิด



... จากนั้นแบ่งมเหนือหูมานิดหนึ่ง แล้วดึงสูงพาดไปอีกฝั่ง เพื่อปิดรอยต่อ ทำทั้ง 2 ข้างเลย



... เพื่อนลงความเห็นว่ามีมอด้งด้านข้างถึงมมม

ทรง 4 : หางม้าสูง

... โชว์คอระหง โล่ง สบาย



***Tip... ทำต่อจากทรง 3 เลยครับ แค่วางสูง แล้วแบ่งซอผมมาพันปิดหนังยางเป็นอันเสร็จ
<http://hilight.kapook.com>